



AH Bùi Đức Hợp

Rất mừng được tin anh vẫn còn sung sức gánh vác LTCC. Hơn 10 năm rồi không gặp lại, kể từ khi tôi từ giã anh chị tại Baton Rouge, sang Phi Luật Tân. Thay vì kể lể dài dòng những gì đã xảy ra, tôi xin gửi tặng anh chị bài viết đ/k "Ai bảo thiên nguyện là khổ!".

Kể từ số tới, anh khỏi gửi bản in cho tôi, tôi sẽ đọc trên trang nhà AHCC.

BPT:

Cám ơn anh đã gửi tặng bài viết, bài này được chọn đăng trong LT 98. Theo lời yêu cầu của anh, BPT sẽ không gửi LT qua Bưu Điện nữa. Mong nhận được các bài khác của AH. Về Trang nhà AHCC, xin xem trả lời chung về Website công chính tiếp theo phần trả lời AH Từ Minh Tâm.

• AH Dư Thích

Tôi rất tiếc không thể tiếp tục phụ giúp BPT LT cùng các anh, vì lý do sức khoẻ cá nhân & gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn muốn được liên lạc với các anh BPT, nếu có điều gì cần sự góp ý trong khả năng của tôi có thể làm được, thì sẽ sẵn sàng xin các anh đừng ngại...

Hơn thế nữa, với BPT hiện hữu, mạnh mẽ, hăng hái, và đầy nhiệt huyết, chắc chắn sẽ có được sự đổi mới toàn diện LT AHCC thêm sáng kiến mới, tươi đẹp hơn...

Tôi xin được đề nghị hai (2) ý kiến cá nhân sau đây, được BPT xem lại, hay thăm dò cho các LT kế tiếp, nếu xét không thích hợp BPT có thể bỏ qua, coi như không có:

1/ Gửi thư thăm dò AH/TH xem có bao nhiêu độc giả có thể, hay đồng ý xem LT & download từ trên các trang nhà AHCC, mà không cần nhận LT theo ấn bản, hoặc muốn nhận thêm ấn bản để lưu giữ, và từ đó BPT có thể giảm thiểu chi phí in ấn, & nhất là bưu phiếu/công sức chuyển gửi....

2/ Khảo giá nhà in về LT với ấn bản màu, đề xuất bản số đặc biệt màu, cho LT99 hay LT100...(nếu giá cả không quá chênh lệch 20-50%...mà ngân quỹ LT có thể thanh toán được???) trắng đen \$4-5/một LT, thì \$6-7/LT thì cũng chấp nhận được)

Đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, từ lâu nay vẫn mong muốn có được LT AHCC màu thay vì trắng đen...cho nên từ các số LT92-96 gần đây, tôi đã cố gắng thăm dò số AH/TH có thể xem trên mạng được bao nhiêu? Bằng cách xin đăng lên trang nhà K6, K7 KSCC, và chuyển trực tiếp đến các bạn thân mà tôi có được email liên lạc. Tôi rất hân hoan với số AH xem LT màu trên mạng càng ngày càng đông thêm và thích thú hơn, hình ảnh thực tiễn & màu đẹp hơn... nhanh nhẹn hơn, không phải trông chờ ấn bản trắng đen gửi đến qua bưu điện nữa...(theo thăm dò của tôi, hiện nay có thể lên đến 1/3 (200 đọc giả) của số LT gửi ra cho AH/TH

khắp mọi nơi, chưa kể các AH/TH còn lại tại quê nhà...

Chúc các anh trong BPT LT98-100 được thành công trong công việc chung của AHCC.

BPT:

Xin được dùng khoản trả lời AH Thích ở đây để nói về các AH đã từng cộng tác với LT.

1/ Khi nhận phụ trách LT #97, AH Khuru tông Giang đã cho biết là sẽ không tiếp tục cộng tác sau khi LT #97 ra đời, và ngay trong LT #97 cũng không muốn nêu tên trong Ban Phụ Trách đăng trên trang Bìa. Nhưng AH lại rất đặc lực giúp cho nhóm mới này RẤT NHIỀU. Xin xem đây là một lời Chính thức CẢM ƠN AH Giang.

2/ Chúng tôi xin cảm ơn sự cộng tác rất hăng say và hữu hiệu của anh từ khi LT #97 bắt đầu cho đến khi hoàn tất vừa qua. Nếu không có sự giúp đỡ này chắc LT không thể đến sớm như dự định. Thêm một lần nữa: Xin Cảm ơn, xin Cảm ơn.

3/ Ngoài ra AH Andrew Phi có cho biết là sẽ phụ một tay làm Layout nhưng không ghi tên vào BPT LT.

4/ Sự đóng góp của các AH Nguyễn Thái Hai, Nguyễn đình Duật, Lê nguyên Thông và Võ ngọc Khôi đã làm cho LT được hoàn tất như dự định ban đầu khi "nhóm Nam Cali" nhận phụ trách hồi đầu tháng Sáu là phải ra trong Tháng 9/2011, vào Mùa Thu.

Về các đề nghị của AH, BPT có ý kiến sau đây:

1/ Về Trang nhà AHCC, xin xem trả lời chung về Website công chánh tiếp theo phần trả lời AH Từ Minh Tâm.

2/ Về đề nghị in màu LTAHCC, BPT nhận thấy rằng LTAHCC từ số 96 đã rất đẹp cả phần trong lẫn ngoài bìa, do đó in màu thật sự không cần thiết; ngoài ra, qua email của một AH, in một lá thư màu giá gấp từ 8 tới 10 lần đen trắng.

• **AH Từ Minh Tâm**

Trang nhà AHCC là do em sáng lập và quản lý nhưng em không bao giờ có ý muốn giữ cho riêng mình vì tất cả tin tức và sinh hoạt đều nói về AHCC chúng ta.

Về chi phí điều hành tuy nhỏ nhưng cũng do nhiều ái hữu bảo trợ chớ không phải do em bỏ tiền túi ra làm.

Do tin tức và bài vở đều do ái hữu đóng góp nên có thể nói trang nhà AHCC là của chung AHCC chớ không phải của riêng em.

Em chỉ là người hiện điều hành và update tin tức, bài vở khi có ái hữu gửi đến. Nội dung trang nhà do đó ít bài vở hơn LTAHCC (nhiều AH có bài đăng trên LTAH CC lại không muốn đăng lên trang nhà AHCC nên em tôn trọng điều đó)

Hiện giờ chủ yếu trang nhà AHCC chỉ đăng tin vui buồn cho nhanh mà thôi, phần tin tức và bài vở rất ít vì không có người đăng bài và thật ra cũng không có người để update thường xuyên.

Trong tương lai, nếu Ái Hữu Công Chánh phát triển và muốn nhận quản lý trang web này thì em sẵn sàng bàn giao không điều kiện hoặc nếu có ái hữu CC nào có khả năng làm về website muốn nhận quản lý thì em cũng sẵn sàng bàn giao.

Nếu có tiền, chúng ta có thể nhờ người chuyên môn hơn để làm thì hình thức và nội dung sẽ hay hơn. Mà quan trọng nhất là vấn đề an ninh mạng. Đây là chuyện em rất lo vì hiện giờ trang web làm theo kỹ thuật cũ, rất dễ bị xâm nhập. Trang web AHCC mà bị hacker thì rất mang tiếng.

Trên đây là tâm tình của em kính gửi quý huynh trưởng. Mong nhận thêm ý kiến đóng góp ...

BPT:

Về Trang nhà AHCC, xin xem trả lời chung về Website công chánh.

**BPT trả lời chung cho 3 AH Bùi Đức Hợp,
Dư Thích và Từ Minh Tâm:**

Website aihuucongchanh thuộc RIÊNG của Anh Từ minh Tâm, KHÔNG có liên quan với Lá Thư Công Chánh, hoàn toàn ĐỘC LẬP với LTCC, mặc dù web vẫn được nhiều AH vào xem tin tức và ủng hộ (tôi là một trong các AH đã ủng hộ lúc ban đầu). Ví dụ như các LT CC vẫn được link để đọc trong website đó (qua website KSCCKhoa6 chẳng hạn). Trang bìà LT, kể từ LT số 92, đã có ghi:

*Trang Nhà Ai Hữu Công Chánh:
www.aihuucongchanh.com.*

BPT đã chính thức mở một website cho LTAHCC (xin xem thông báo trong số này) nhưng các website CC khác vẫn có thể tiếp tục upload LTAHCC.

• **AH Huỳnh Long Trị**

Cách đây 3 ngày tôi đã nhận được 2 quyển Lá Thư AHCC 97. Thành thật cảm ơn anh và Ban Phụ trách. Thật là một ngạc nhiên thích thú cho tôi khi nhận được 2 Lá Thư này. Mùa thu chánh thức mới được chưa đầy một tuần mà Lá Thư mùa thu đã đến tay các Ái Hữu rồi...

Xin anh và ban phụ trách nhận nơi đây sự cảm phục của tôi.

Tôi cũng thành thật cảm ơn anh đã đăng bài "Một chuyến đi khó quên" của tôi. Ngoài ra có vài chuyện trong Lá thư này tôi thấy hơi đặc biệt đối với tôi:

1-Bấy lâu nay tôi có ý định viết một bài "Vài chuyện vui trong lúc hành nghề" gửi xin Lá Thư, nhưng còn do dự. Nay đọc bài "Thư gửi các AHCC" như đờn khảy bên tai. Nên tôi sẽ viết một bài về đề tài này theo sự khuyến khích của AH Thiệp.

2-Tôi không ngờ bài "Cuộc hành trình 10 ngàn cây số với một lá phổi" đã được AH Bà Phan thanh Nguyên đọc và góp ý nữa.

3-Bấy lâu nay tôi cũng hơi thắc mắc về họ "Ái" của anh . Nhờ đọc bài "Nam Cali đón tiếp

tiếp anh chị Lê nguyên Thông" phân ghi chú mới biết họ của anh là "Nguyễn Phước". Hồi trước 75 có thời gian tôi làm việc tại Bộ Canh Nông có một anh bạn kỹ sư canh nông tên là Vĩnh Thăng. Tôi và các bạn khác thắc mắc về họ "Vĩnh" của anh. Anh mới giải thích và cho biết anh là gốc Hoàng tộc như anh vậy. Hồi nào đến giờ tôi nghe đến Ứng, Bửu, Vĩnh...mà chưa nghe đến Ái. Hôm nay mới biết thêm nữa.

4-Số điện thoại của tôi 0534775107 đăng trong "Danh sách AHCC" không còn đúng nữa. Xin anh thay vào đó số điện thoại này: (0)647160911. Xin cảm ơn anh. Chúc anh và các anh Ban phụ trách được nhiều sức khỏe.

BPT:

Cám ơn AH đã có lời khích lệ BPT LT. Để LT đến đúng hẹn trong mùa Thu, thật sự thì toàn thể nhân sự BPT tại Nam và Bắc California đã được động viên ra Bưu Điện để gửi hơn 600 LT trong vòng hai ngày đi khắp nơi trên thế giới.

Hy vọng LT tới, Mùa Xuân 2012, sẽ đến trong mùa Xuân: chúng tôi đã bắt đầu sửa soạn cho LT #98 ngay sau khi gửi LT #97 đến các AH. Nghe AH nói là sẽ viết bài "Vài chuyện vui trong khi Hành nghề" vì như được "đàn khảy bên tai" làm cho BPT rất thích thú và chờ đón bài của AH. Số điện thoại của AH sẽ được cập nhật.

*Còn chuyện thắc mắc của AH về họ "Ái" của tôi thì xin vẫn tắt như sau: Vua Gia Long có nhiều người con, người con trưởng là Hoàng Tử Cảnh không làm vua nối nghiệp cha mà ngôi vua được giao cho người con thứ, Vua Minh Mệnh. Vua Minh Mệnh đã đặt ra nhiều bài Thi dùng để đặt "tên" cho mỗi dòng con của vua Gia Long. Bài Thi cho dòng của Minh Mệnh được gọi là **ĐỀ HỆ THI:***

***Miên Hường Ứng Bửu Vĩnh,
Bảo Quý Định Long Tường,***

và thêm hai câu sau nữa không ghi thêm dài dòng (hy vọng được làm vua 20 đời??). Còn dòng của các Hoàng Tử khác thì gọi là **Phiên hệ Thi**. Như dòng của Đinh Viễn Quận Công (em thứ của Minh Mệnh) có các câu sau:

Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ái,

Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha

và hai câu nữa. Các câu này được dùng để đặt "tên" cho có thứ tự: sau Bửu là Vĩnh, cũng vậy, sau Viễn là Ái. Như vậy khi Ái Văn gặp Vĩnh Thăng chẳng hạn thì biết là ngang hàng với mình và là bậc anh, phải kêu bằng Anh; còn nếu gặp Bửu Hiệp hay Bửu Đôn thì biết là ngang hàng Cha mình và phải kêu bằng Bác. Đại để cho biết vậy thôi chứ ghi ra hết thì chắc LT này sẽ chỉ đủ cho một bài trả lời này mà thôi.

- **AH Nguyễn Vĩnh Tấn (CC K7)**

Thư số 1:

Trước hết, tôi xin rất cảm ơn bạn Nguyễn Văn Thu (AHCC7) của tôi, đã có tấm lòng chịu khó tải về cho chúng tôi được hân hạnh thưởng thức toàn bộ nội dung tờ Đặc san thân yêu: Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 97.

Lá Thư AHCC97, có một nội dung thật phong phú, đặc sắc, bài viết đều chuẩn mực, khiến tôi say sưa đọc, và bài tôi thích nhất là bài "Tình quê hương trong âm nhạc" của Ái Hữu CC6: Lê Ngọc Phượng. Bạn Ngọc Phượng đã soạn thảo rất đầy đủ, công phu, và bạn phải là rất sành điệu về âm nhạc VN nữa! Thật đáng phục.

Phần tôi thích tiếp theo là bài: "Đi bộ, môn thể dục của mọi người" của AH Hà Thúc Giảng. Bài viết thật là thiết thực và hữu ích cho sức khỏe con người chúng ta trong đời sống hằng ngày.

Và sau là, hôm nay, tôi muốn xin Ban Phụ Trách được đóng góp một bài viết ghi lại nỗi lòng nhỏ bé của tôi, khi mà giờ đây, tuổi tôi cùng gần thất thập, cũng sắp gần đất, xa trời

rồi! Nên được nói lên tấm lòng mình về người mình thương quý, cảm phục, đã tận tình cứu giúp mình, thì thật là hạnh phúc cho tôi biết bao!

BPT:

Cám ơn AH đã có lời bình cho các bài đăng trong LT #97. AH muốn "đóng góp một bài viết ghi lại nỗi lòng nhỏ bé của tôi", trong thư gửi cho LT, bài đó đã đăng trong LT này. Mong nhận được thêm các bài đóng góp khác của AH.

Thư số 2:

Xin rất cảm ơn anh Ái Văn đã nhận được thư cùng nỗi lòng của Tấn và anh đã có lòng hồi âm nhanh cho Tấn biết. Thật là may mắn và hạnh phúc cho Tấn biết bao khi bài của Tấn đã được anh Ái Văn xem và bài sẽ được cho đăng vào Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 98 .

Xin cảm ơn anh đã chu đáo chuyển thư Tấn đến bạn Hà Thúc Tầm, theo địa chỉ mới của bạn Thúc Tầm.

Một lần nữa, xin cảm ơn anh Ái Văn rất nhiều.

Thân chúc anh cùng Ban Phụ Trách và quý gia đình luôn vui, khỏe, sống đẹp, an khang, hạnh phúc mãi.

BPT:

BPT cũng xin chúc AH và gia đình được mọi sự như ý, bình an mạnh khỏe.

- **AH Hà Văn Trung**

Thư số 1:

Tôi đã nhận được LT #97 rồi. Cám ơn. Đang viết check gửi tiền ủng hộ đây.

Biết rằng "lời thật mất lòng", nhưng tôi phải nói Lá Thư Công Chánh của mình lúc sau này giống như một món ăn (tinh thần) theo regime diet vậy. Thú thật tôi cảm thấy đọc cũng được mà không đọc chắc cũng không có sao, trừ phi

manh ai nấy đọc riêng những bản tin và hình ảnh (hộp mặt) có dính líu tới mình.

Bài viết của tôi, lỡ phạm qui một chút là BPT không dám cho đăng lên Lá Thư (như dưới thời Nguyễn Đức Chí). Cái đó tôi rất thông cảm. May mà còn miếng đất của anh Từ Minh Tâm mà bài viết "Điền Địa Phân Minh" của tôi mới có cơ hội chường mặt ra cõi đời.

Bây giờ anh đòi bài viết của tôi, tôi cả gan gửi một hơi 2 bài đọc như thịt vịt Xiêm lai này để phá anh chơi và để xem anh (và mấy anh trong BPT) xử trí ra sao. Đứa con tinh thần của tôi, một khi đã trao cho các anh, thì quyền sanh sát thuộc về các anh. Xử lý ra sao tôi cũng biết thân cam chịu hết. Không đăng lên LT được, mấy anh giữ làm của riêng đọc chơi chắc không bỏ bè ngang cũng bỏ bè dọc.

Thư số 2:

Bài viết **Điền Địa Phân Minh** của tôi đang nằm tị nạn trên trang nhà AHCC, bấm vào box **Bài Viết** để kiểm thì có. Khi Tôi gửi bài viết này cho LT, thì được BPT (lúc bấy giờ do Anh Chí quán xuyên) trả lời là không đăng vào LT được vì LT còn phải gửi về VN cho anh em đọc nữa, nhưng sẽ chuyển qua anh Từ Minh Tâm để tùy nghi. Sau này tôi thấy nó lưu lạc trong mục Bài Viết của trang nhà AHCC.

I have a confession to make. Hồi còn đi làm, tôi thường ăn cắp giờ trong sở để viết lách lãng nhăng những điều suy nghĩ của mình theo kiểu thừa giấy vẽ voi. Những bài viết tôi gửi để thử thời vận với LT đều được viết ít nhứt là hơn 10 năm về trước như bài Lưu Bang hay bài Hậu Hắc Học chẳng hạn. Riêng bài BUSH-1-updated thì có đẻo gọt lại cho không mất thời gian tính. Nói tắt cả điều này ra để anh và các anh trong BPT không cần phải khó xử hay feel bad khi xử lý những bài viết của tôi theo chủ trương "để còn có nhau" của LT. Đối với tôi, đó chỉ là những bài viết lãng nhăng để giải tỏa tâm sự và ưu tư riêng của mình, có được "đăng

nhựt trình" hay không đều không có big deal, không có chạm tỵ ái gì hết.

BPT:

Cám ơn AH đã giúp cho LT có được nhiều bài viết rất độc đáo: nhiều AH trong BPT muốn đăng luôn cả mấy bài của AH gửi nhưng như vậy thì hết chỗ cho các bài của các AH khác, nên đã thảo luận, bàn lui bàn tới để chọn một bài cho số này. Đó AH biết bài nào đó? (xin đừng xem Mục Lục mà tự trả lời). Ngoài ra xin cám ơn sự Yểm Trợ Tài Chánh dồi dào của AH trong LT#97 cũng như trong LT này.

• **AH Tô Hữu Quy**

1/. Tập LTCC 97 nội dung rất phong phú, nhưng vừa phải, không sa đà về một lãnh vực nào. Một số bạn bè của mình họ rất thán phục ngành CC KL của tụi mình, vì các ngành khác họ cũng đông, cũng giàu có nhưng không đoàn kết bằng để xuất bản được một Lá Thư có tuổi thọ lâu năm như vậy.

2/. Bài "**Hoàn cảnh lịch sử Huế-Thừa Thiên**" của mình đăng chậm một kỳ mà lại hay và được nhiều may mắn, vì Ban BT đã bỏ công cho layout rất đặc biệt và công phu, nên đã nâng giá trị bài viết lên rất nhiều. Thành thật cảm ơn các anh trong Ban BT.

BPT:

Cám ơn AH đã khen và khích lệ. Bài viết của AH được chọn đăng trong số này.

• **AH Trương Bá Chu**

Xin cám ơn các Anh đã gửi LTAHCC số 97 vừa đẹp, vừa ý nhị. Đặc biệt trang nhà từ số 93 tới 96 đã mở kỷ nguyên mới cho trường. Mong rằng trong tương lai sẽ là xa lộ đóng góp bài vở cho lá thư theo hình thức "You Tube" hay "Face Book".

BPT:

Cám ơn AH đã khích lệ. BPT sẽ cố gắng làm tốt hơn cho các số tới. Trang nhà AHCC sẽ

được cải tiến từ số 98 (xin xem chi tiết trong phần trả lời AH Dư Thích).

- **AH Đoàn Công Cẩn**

Vài số báo gần đây tôi không nhận được mặc dầu địa chỉ của tôi không thay đổi; có lẽ là tôi không đóng tiền báo. Vậy tôi đề nghị cứ một năm một lần, xin gửi thư đến các hội viên để nhắc nhở. Việc này cũng thực tế thôi. Và cho biết tiền ủng hộ tối thiểu là bao nhiêu?

BPT:

Cám ơn AH đã đưa ra một vấn đề rất thực tế nhưng cũng rất tế nhị bởi vì nó có liên hệ đến “tiền bạc”, đây là tiền yểm trợ cho LTAHCC của chúng ta. Số tiền này chỉ là để chi phí cho việc in ấn và bưu điện cho 2 số báo một năm vào Mùa Xuân và Thu. Tiền yểm trợ này do đóng góp “tùy hỉ” của các AH năm châu, nó không phải là tiền niên liễm từ hội viên và cũng không có mức tối thiểu và tối đa. Do đó, nếu AH không nhận được báo có thể là do AH đã quên không gửi trả lại “Phiếu xác nhận địa chỉ” hoặc một lý do nào khác. Có rất nhiều AH từ lâu không gửi tiền yểm trợ, nhưng vẫn nhận được LTAHCC vì vẫn liên lạc thường xuyên qua thư tín với BPT hoặc gửi đăng bài viết...

Chắc bạn cũng biết LTAHCC của chúng ta đã trên 30 năm rồi vẫn tồn tại và càng ngày càng phát triển cũng nhờ vào sự yểm trợ cả về tài chánh lẫn nhân lực của tất cả các AH năm châu trong đó có bạn.

- **AH Lê Tuyết Vân**

Em rất cảm động khi nhận lá thư thăm hỏi của BPT LTAHCC miền nam Cali, và cảm ơn anh Ái Văn và BPT LTAHCC đã có nhã ý gởi cho em LTAHCC số 97.

Em xin kính lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả Quý Vị trưởng thượng AHCC và các Anh Chị trong đại gia đình Công Chánh.

BPT:

Cám ơn AH đã thăm hỏi. Hồi thân phụ AH (Anh L T) còn sinh tiền, tôi có dịp làm việc cùng với Anh ở Lò Ô cũng như sau này khi Anh về Sở Kiểm Soát Trọng Tài Xe, Mới đó mà đã hơn ba mươi lăm năm rồi!! Thân chúc AH và gia đình được mọi sự như ý, bình an và mạnh khỏe.

- **AH Lê Lương Tứ**

Tập báo các anh in rất đẹp và dùng giấy tốt, nhìn rất có cảm tình. Đọc bên trong rất khúc chiết rõ ràng, tôi rất quý nó; cứ mỗi lần buồn, tôi lấy nó ra để đọc và tưởng tượng cảnh chúng ta cùng nhau trực gác ở sở hàng đêm khi tình hình Sài Gòn bất ổn và nhớ khi có một trái pháo rơi trước cổng Nha Kiêu Lộ mà rùng mình... Nhớ lại dĩ vãng, anh em lưu lạc rày đây mai đó rất vất vả nhưng rất vui, vì nhờ vui mà tất cả anh em quên hết mệt nhọc và nhớ nhà. Tôi xin gởi lời thăm tất cả các anh em thuộc nhóm của Nha Kiêu Lộ Sài Gòn.

Chúc cho tờ AHCC chúng ta trường tồn mãi mãi.

BPT:

Cám ơn AH đã có lời nhắc đến thời gian cùng làm việc với nhau dưới mái nhà Kiêu Lộ. LTCC mong được nhận những bài vở đóng góp cũng như những nhận xét của AH hầu có thể mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

AH Bà Lê Xuân Khế

Tôi, quả phụ Lê Xuân Khế, nhũ danh Bùi Thị Sâm, đã nhận được LAHCC 97, mùa thu 2011. Xin cảm ơn quý BPT.

Nay tôi 87 tuổi, già yếu, chậm chạp, ít đi đâu, tâm trí nhớ nhớ, quên quên. Tâm thành gởi là chút ít \$20, chi phiếu số 439, đính kèm thư này và gửi lời cầu chúc BPT LTCC cùng AH, THCC được luôn luôn bình an, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

BPT:

Xin cảm ơn AH đã yểm trợ LT. Thân kính chúc AH và gia đình thân tâm thường an lạc.

Từ nay, xin AH đừng bận tâm về việc gửi tiền yểm trợ nữa, thanh toán tiếp nhận những số báo kế tiếp và cũng xin Bà đừng ngần ngại về việc yểm trợ LTCC mà cắt đứt liên lạc với LT. Đối với gia đình những cố AH, LT vẫn coi Quý Vị là thuộc đại gia đình Công Chánh và LTCC vẫn được gửi đi với tên người quả phụ

- **AH Nguyễn Tư Thị Diễm**

Cháu đã nhận được LTAHCC 97, cháu xin thành thật cảm ơn tất cả các bác, các chú trong BPT.

Mục “TIN BUỒN” của LT kỳ này đã in nhầm Bà Trần Nhị Khánh mới mất hồi tháng 7/11 vừa qua, còn Ông Trần Nhị Khánh đã mất từ năm 1997. Cháu biết rất rõ vì lúc sinh tiền, Cha cháu và Bác Khánh thân nhau mặc dầu Cha cháu và Bác Khánh chênh lệch tuổi khá nhiều. Cháu xin thưa để Chú rõ và đính chính lại vào LTAHCC 98.

Cháu xin cố gắng viết bài để gửi lá thư nhưng cháu không biết với tài mọn của cháu có được đăng trong lá thư hay không. Cháu có bài thơ “con cóc” kèm dưới đây để chú đọc chơi thôi, chú đừng phổ biến trên LTAHCC vì cháu không dám “Múa rìu qua mắt thợ”.

BPT:

Cảm ơn cháu đã cho biết tin tức về Ông và Bà Trần Nhị Khánh, BPT sẽ đính chính trong LT 98. Bài thơ “Đám cưới” của cháu hay lắm, không phải thơ “con cóc” đâu, có lẽ còn hay hơn những bài thơ của các thi sĩ ở khu Bolsa/Little Sài Gòn nhiều, sẽ đăng trong Lá Thư này. Mong nhận được các bài khác của AH.

- **AH Võ Quỳnh**

Cám ơn Anh rất nhiều đã gởi cho LT AHCC 97 (Mùa Thu 2011) với hình bìa tươi thắm “Lá Vàng”, cùng nhiều bài viết thú vị và hấp dẫn.

Tôi rất mong được nhận thêm nhiều số tới với nhiều bài viết...càng ngày càng hay. Mến chúc Anh và các bạn trong BPT vạn điều may mắn và hạnh phúc. Tôi gởi theo đây chi phiếu \$55 yểm trợ LTCC.

BPT:

Cám ơn AH đã có lời khen và yểm trợ LT AHCC. Xin thân chúc AH được mọi sự như ý, bình an và mạnh khỏe.

- **AH Nguyễn Cửu Đạt**

Cám ơn đã gởi LTCC 97. Xin gởi chi phiếu đính kèm để tiếp tục yểm trợ LTCC. AHCC “tuổi hạc” ngày càng cao, vậy mà tin tức, bài viết và hình ảnh vẫn dồi dào, xem quý cụ và quý phu nhân vẫn còn phong độ và yêu đời lắm lắm. Tôi thật xúc động thấy thư, bài viết và ảnh tang lễ của Anh Huân đăng trong cùng LTCC kỳ này và không khỏi cảm phục tâm trí thanh thản của Anh trong những ngày cuối cuộc đời...

BPT:

Cám ơn AH đã yểm trợ LTCC. Đúng như AH đã nói, AHCC chúng ta phần lớn đều trên 60, nhưng cũng đều là “già gân” cả. Đọc các bài viết, xem hình ảnh thì thấy vẫn còn phong độ, và trông vẫn còn “ngon cơm” lắm. Thân chúc AH vui mạnh

- **AH Bà Huỳnh Tấn Khiêm**

Cám ơn Anh đã gởi E-mail cho tôi. Tôi vẫn nhớ đến Anh vì ngày xưa anh Khiêm thường nhắc đến Anh. Tôi thường thay đổi chỗ ở với con tôi nên không nhận được LTCC. Anh có thể gởi LTCC cho tôi ở địa chỉ nhà em tôi là: Chị Huỳnh Tấn Khiêm (nhũ danh Nina

Nguyễn): 6150 Briar Glade Houston TX 77072, Phone: 501-650-3133. Đồng thời, tôi cũng xin Anh cho biết về tiền báo hàng năm.

Nếu thuận tiện thì xin Anh gửi luôn cho tôi các số 95, 96 và 97.

BPT:

BPT đã cập nhật địa chỉ mới của Chị và đã gửi 3 số 95, 96 và 97. Nếu nhận được, xin Chị cho biết để chúng tôi yên tâm và cũng xin chị đừng ngại về việc yểm trợ LTCC mà cắt đứt liên lạc với LT. Đối với gia đình những cố AH, LT vẫn coi Quý Vị là thuộc đại gia đình Công Chánh và LTCC vẫn được gửi đi với tên người quả phụ. LTCC không phải là tờ báo bán, nên được gửi đến mỗi AH có địa chỉ dù có yểm trợ hay không. Vấn đề yểm trợ tùy theo hoàn cảnh, có nhiều AH gửi tiền yểm trợ vì mong muốn LT tồn tại lâu dài để giữ mối giây liên lạc trong đại gia đình CC. BPT chỉ mong rằng Chị và các AH khác thường xuyên liên lạc với LT, ít nhất 2 năm một lần để BPT chúng tôi biết rằng những số báo gửi đi không bị thất lạc.

Kính chúc Chị mạnh khỏe và thân tâm thường an lạc.

• **AH Trần Đức Hợp**

Đây là copy bài viết mà Hợp sưu tầm "Sống Ngày Nào, Vui Thêm Ngày Đó..." Nếu anh không mở được thì phải đánh máy lại mà thôi. Dùng bản copy đã gửi cho anh qua Bưu Điện vì có nhiều sửa đổi và thêm bớt để bài này rõ ràng và dễ đọc hơn.

BPT:

Xin cảm ơn AH đã yểm trợ và gửi bài vở cho LT. Bài viết Madrid được đăng trong số này. Vì còn nhiều bài từ các AH khác, nên các bài viết khác của AH sẽ được xem xét chọn đăng trong các số sau. Ngay cả bài Phỏng Vấn Anh AV cũng đành xếp lại dành cho các bài khác.

• **AH Ngô Trọng Anh**

Mẹ là Cháu (Chất) của Sư Viên Thành, mà Hòa Thượng Trí Thủ là Sư Phụ của Tôi, chắc chắn là mẹ tu đạo Phật lai rai, nhưng theo ý riêng, mẹ đốn ngộ mau hơn ai hết.

BPT:

Cư Sĩ Tâm Tràng NTAanh mà phán là Em đây được “đốn ngộ mau hơn ai hết” thì e chắc Em đây đã ngộ thiệt rồi: vì đã sáng mắt mau hơn AH hồi “học” chung ở Cao Học Long Thành nên sớm bị đuổi về nhà thay vì “thâm cứu” ở Trường rồi lại đi du học miền Bắc!! Mong được nhận nhiều bài viết của AH

• **AH Nguyễn Thiện Hải**

Xin gửi yểm trợ tám check (US \$25) đến BPT LTAHCC 2011. Rất cảm ơn quý Anh, tôi vẫn nhận được LTCC đều đặn, đó là liều thuốc bổ, rất quý báu cho tuổi thất thập như tôi.

Thật là niềm hạnh phúc vô biên khi mình đã được hưởng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật của thế kỷ trước và những phát minh điện toán (như của Steves Jobs) ngày nay trước khi phải trở về thế giới bên kia:

Chán cõi đời, gởi chân nơi đất khách,

Nhẹ ân tình, thả gót cảnh bồng lai.

Tuổi hoa niên, đầu nặng mỗi u hoài,

Nay thanh thân, dạo chơi ngoài trần thế.

BPT:

Cảm ơn AH đã yểm trợ LT. Đúng như AH đã nói, thế hệ chúng ta được hưởng những tiến bộ khoa học vượt bậc. Nhớ lại hơn 30 năm trước (1977, 78), khi ra Bưu Điện đánh điện tín về VN, mình phải gõ từng chữ... nay thì với email, tin tức chỉ trong vài giây đã đến khắp nơi trên thế giới. Rồi thì với những phát minh thần kỳ khác như microwave, cell phone, LCD TV...làm cho cuộc sống thêm tiện nghi, và hạnh phúc.

Đọc mấy vần thơ của AH, thật sự trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

- **AH Lê Thành Trang**

Gởi Văn Phiếu Xác Nhận địa chỉ với \$20 ủng hộ LTCC. Tiện đây xin thông báo các AH một tin vui: Anh Nguyễn, con trai của anh Tăng, trước đây là Chief Engineer Constr. Division của Department of Public Works, City of New Orleans vừa được thăng chức Director of Public Works của City. Xin thông báo tất cả AH và chia mừng với gia đình anh Tăng.

BPT:

Cám ơn AH đã yểm trợ LTCC và cho biết tin vui của anh Nguyễn. BPT cũng xin được đại diện AHCC năm châu chia vui cùng gia đình AH Phan đình Tăng. Thật là “hổ phụ sinh hổ tử”.

- **AH Lê Văn Ký**

Gia đình tôi đã nhận được LTAHCC số 95. Đã đọc các bài, xem hình ảnh sinh hoạt của các AHCC trong ngành khắp năm châu rất vui và thích thú. Tôi cũng xin góp vào 50 đô la để nuôi dưỡng LT, rất mong được nhận các LT sắp phát hành kỳ tới.

Tôi xin kính chúc AH và quý BPT cùng tất cả thân quyến bình an, mạnh khỏe, sinh hoạt hàng ngày tốt, vạn sự may mắn.

BPT:

Sự yểm trợ và thư tín từ các AH đã làm BPT chúng tôi thật sự cảm động và phấn khởi. Chúng tôi mong rằng LTCC lúc nào cũng là món ăn tinh thần của các AH năm châu.

Xin kính chúc AH và gia quyến được mọi sự như ý, bình an và mạnh khỏe.

- **AH Đoàn Đình Mạnh**

Tổng số tiền yểm trợ từ các AHCC Úc Châu là \$A550 (xin xem chi tiết trong DSAH

Yểm Trợ LTCC). Đã chuyển \$US450 đến BPT LT kể cả chi phí ngân hàng là \$A481. Phần còn lại là \$A69 cộng thêm năm ngoài chúng tôi còn dư \$A90 dùng làm chi phí chuyển LT và liên lạc. Sở dĩ năm ngoài có tiền dư là do chúng tôi nhờ AH Nguyễn Đức Chí đem tiền về Mỹ để khỏi trả lệ phí ngân hàng trước khi kịp tổng kết số tiền nhận được mà năm ngoài anh chị em AH&TH lại đóng góp nhiều hơn bình thường lên đến \$A740. Chúng tôi yêu cầu BPT đăng cho rõ sự việc.

BPT:

Cám ơn các AHCC Melbourne Úc Châu đã yểm trợ LT. Khi nào có dịp đến thăm Nam California, xin nhớ thông báo để các AH ở đây được đón tiếp.

- **AH Ngọc Khuê**

Em là Ngọc Khuê con của Ông Hồ Văn Trương, vừa nhận được số báo LTCC 97. Kèm theo đây, em xin gửi check \$20 để góp sự ủng hộ đến các anh chị đã viết bài báo, em đã và đang đọc, rất thích.

Ba má em hiện đang ở VN, mỗi năm tụi em vẫn về thăm thường. Em sẽ gửi số báo này dành cho năm tới mang về cho ba má. Em rất cảm ơn anh và mong các anh chị trong ban biên tập luôn dồi dào sức khỏe.

BPT:

Cám ơn AH đã yểm trợ LT. Thân chúc em và gia đình được vạn sự hanh thông và nhờ em chuyển lời kính chúc hai bác được mọi sự như ý, bình an và mạnh khỏe.

- **AH Bùi Mạnh Cần**

Tôi vừa đi chơi xa về thì nhận được LTAHCC số 97 (Mùa Thu 2011). Ảnh bìa rất hấp với cảnh trí của mùa thu bên ngoài. Nội dung gồm những bài rất hấp với nhu cầu hiểu biết của dân Công Chánh mình. Xin cảm ơn

toàn BPT LT và chúc quý anh dồi dào sức khỏe.

BPT:

Cám ơn AH đã có lời khen và yểm trợ LT.

Địa chỉ và điện thoại mới của AH đã được cập nhật. Xin thân chúc AH và gia đình vui mạnh và được vạn sự may mắn.

- **AH Tôn Thất Ngo**

Anh Văn,

Vừa rồi tôi với Anh có luận bàn hai chữ “vị tha”, một cử chỉ đáng quý. Nếu cử chỉ đó biến thành hành động cụ thể thì việc nhỏ việc lớn đều thành tựu.

Tôi biết anh đã từng lo cho LT từ hơn 30 năm nay trong hoàn cảnh khó khăn lúc ban đầu mà anh đã không sợ thì nay với hành động tích cực của anh, chắc chắn LT sắp tới sẽ đẹp hơn. Cám ơn anh đã quên mình để lo cho việc chung này. Anh cho tôi gửi lời thăm tất cả anh em dưới đó.

BPT:

Cám ơn Anh có thơ nhắc đến chữ Vị Tha. Xin giữ luôn trong lòng những lời anh chỉ bảo. Mong được nhận thêm bài vở đóng góp của anh.

- **AH Nguyễn Việt Cường**

Tôi về hưu đã được gần 2 năm. Sợ các anh dọa cắt liên lạc, nên phải điền phiếu XNDC này. Lỡ điền phiếu mà không gửi yểm trợ thì cũng kỳ. Các anh thiệt là **quá** khôn. Thân chúc các anh và LTCC được trường thọ.

BPT:

Thật là vinh hạnh được Anh khen là “quá khôn”, nhưng tất cả là chỉ vì muốn “giữ cho còn có nhau”, muốn LTCC được trường thọ. Cũng xin “thanh minh, thanh nga” với Anh và các AHCC năm châu v/v Phiếu XNDC. Phiếu

này không phải là để “dọa cắt liên lạc” như anh nói và cũng không phải là để nhắc nhở tiền yểm trợ, mà mục đích chính là muốn chắc chắn LTCC được nhận bởi tất cả AHCC năm châu. Kỳ phân phối LT 97 vừa rồi, một số LT đã bị trả lại vì địa chỉ thay đổi, như vậy AH có cảm thấy rằng tiền yểm trợ cho LTCC bị phí phạm không? Chỉ khi nào BPT thấy quỹ yểm trợ bị thiếu hụt không đủ chi phí cho LT thì lúc đó mới kêu gọi AH khắp nơi yểm trợ.

Cám ơn AH đã yểm trợ LT và thân chúc AH và gia đình được vui mạnh.

- **AH Bửu Hiệp**

Tôi mới nhận được LTAHCC số 97, trình bày rất mỹ thuật, nhiều bài vở xuất sắc.

Xin cám ơn anh và BPT rất nhiều. Trong BPT, tôi cũng xin nói vài lời về anh Dư Thích, người phụ trách sắp bài vở các nơi gửi đến.

Khi anh chị Nguyễn Quang Bê, anh chị Trần Trung Trực và Tôi lên Hoa Thịnh Đốn xem mùa hoa anh đào vừa rồi, và ở tại nhà anh chị Dư Thích. Tôi được mời ở trong một phòng; trong phòng có sắp đặt một bàn làm việc của anh Dư Thích. Nhìn thấy trên bàn, toàn bài vở của LT, ngổn ngang đầy đặc, đang soạn dở dang để gửi đi.

Nhận được LT, thích thú đọc từng bài, mới cám ơn tất cả sự cố gắng của BPT. Xin gửi anh chị phiếu để yểm trợ LT.

BPT:

Xin cám ơn AH đã khen và yểm trợ LT. Về anh Dư Thích, thì thật là “wonderful”. Mặc dù mới bình phục, Anh đã giúp BPT mới thật hăng say và tận tình để hoàn thành tốt đẹp LTCC số 97. Thân chúc AH và gia đình vui mạnh.

- **AH Đồng Sĩ Khiêm**

Đã nhận được LT AHCC # 97, không dám trịch thượng ban khen AV và đồng nghiệp, chỉ

dám chúc mừng thành công ra được lá thư vừa đẹp vừa ON TIME.

Khi nhận được LT thì chuyện đầu tiên là đọc phần Thư Tín để xem ai còn liên lạc tha thiết với LT; kế đến là mục Sinh Hoạt để đếm coi bao nhiêu cái đầu bạc rồi; xong rồi nhìn qua phần báo Tài Chính và sau cùng mới đọc các bài AH gửi đăng. Tui có mấy nhận xét sau:

Tài Chính: xem danh sách không thấy tên mình mô hết; chết cha rứa là thiếu thủ tục “Đầu Tiên” cho LT rồi. Móc cuốn sổ check thì thấy đã đáp ứng thủ tục 'đầu tiên' vào tháng 3/2011. Hú hồn.

Ngoài ra xin đề nghị: Để tiết kiệm, không dùng bì thư như đã làm mấy lâu nay. Ngoài trừ báo Playboy (phải dùng bì thư để khỏi bị bà xã rầy) tất cả các magazines như: Civil Engineering, AARP v.v. đều gửi không dùng bì thư. Nếu sợ rách thì dùng thêm mấy miếng dán 3 phía của LT. Nếu thấy ngại thì Mẹ cứ thử gửi như rứa riêng LT kỳ tới cho tui.

Thư Tín: Hình như có hai người phụ trách mục này và Mẹ AV viết phần II. Có một chút nhận xét *thầy Cò* cần lưu ý. Theo như cách viết tiếng Việt trước ngày “Giải Phóng” thì chữ lót của tên cũng bắt đầu bằng chữ Hoa. Ví dụ: Đồng Sĩ Khiêm chớ không phải Đồng sĩ Khiêm như đã viết trong phần II của mục Thư Tín kể từ trang 5. Bạn mô phụ trách phần I của mục Thư Tín đã viết tên họ chữ lót theo đúng cách viết trước 1975. Tuy đây là một chi tiết nhưng thiết tưởng nên để ý. Nếu Mẹ AV muốn thì tui xin xung phong làm thầy Cò về phần này và như nói dưới đây. Xin nói rõ là chỉ “Cò” cách viết thôi còn mục trả lời thì không dám nhận.

Sinh-Hoạt: Xin gửi kèm theo đây hình chụp một số dân CC nhân dịp hôm họp mặt QH/ĐK. Hình này đã được cleared với AH Ngô Năm rồi. Vì một số dân CC bạn hàn huyên với bạn bè nên không làm răng góp cho đủ dân CC trong một hình được.

Cách viết tiếng Việt trước và sau 1975.

Như tui đã viết trong tờ LT trước, tiếng Việt trước 1975 cũng quá phong phú không cần phải dùng những danh từ mới sau 1975. **Phần này có hơi tế nhị vì đụng tới bài của những AH đã bỏ công ra viết bài. Nếu Mẹ thấy không tiện thì bỏ đi hí.**

Ví dụ: “sự cố” xin sửa là ‘tai nạn’; “Liên hệ” xin sửa lại là ‘Liên lạc’; “Tham quan” xin sửa lại là ‘thăm viếng’ hoặc ‘ngắm cảnh’ tùy trường hợp; v.v. và v.v. AH Quỳnh, Cần Thơ hình như trước 75 tên được viết với chữ “y”. Sau 75 chữ “y” bị chặt giò nên thành chữ “i”! Không chi bực mình cho bằng khi thấy USA bị ‘cải tạo’ viết thành ‘Mĩ’!!!

BPT:

Xin cảm ơn AH đã có lời khen. Đây là ý kiến của BPT về các nhận xét của AH:

Tài Chính: Tên của AH có trong DS Yểm Trợ/LT 97/Trang 141/Hàng thứ 3/Ở giữa.

Thư Tín: Thấy AH xem mục trả lời thư tín và nghĩ là có hai người trả lời Mục đó làm tôi đâm lo không ngờ AH đọc được văn phong của mỗi người. Kỳ rồi có 4 bạn trong BPT trả lời cho Mục Thư Tín. Còn riêng phần trả lời thư này gồm có tôi (AV) viết một phần này thôi còn phần bên dưới do một bạn khác hầu đáp ứng với nội dung bức thư của AH.

Viết hoa chữ đầu của tên lót? Không như AH viết ở trên, trước ngày 30/4/1975, có người viết hoa chữ đầu của tên lót, có người không. Xin xem bài “Chữ Lót Trong Tên Việt Nam” (Vào phút chót có nhiều bài về Sinh Hoạt nên bài này chưa có dịp ra mắt cũng như giải toả “théc méc” của AH). Nếu xem kỹ trong cuốn Kỷ Yếu Trường Công Chánh thì các Nghị Định bỏ dụng chính thức từ thời Pháp qua Đế nhất Cộng hòa và Đế Nhị Cộng Hòa vẫn chưa thống nhất về chữ Lót viết Hoa hay không. Ngay cả trong các Nghị Định Bỏ Dụng Giáo Sư của Trường Đại Học Sư Phạm (kể cả Ban Việt Hán), cũng như sách Lịch Sử cũng có cuốn không viết hoa chữ lót (Việt Sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn). Như vậy mình không nên ‘Võ đoán’ mà “văn đoán” là chúng ta chưa thống

nhất về vấn đề này chứ không phải sau 4/1975 mới có chuyện thay đổi chữ lót viết không hoa!!

Sinh Hoạt: Về vấn đề danh từ mới, chúng tôi nghĩ rằng không nên thay đổi vì:

Có rất nhiều AH ở trong nước đọc và viết bài cho LTCC, phần lớn sau hơn 30 năm cũng đã quen với các danh từ mới này.

Bỏ ra ngoài khía cạnh chính trị, thành kiến và gác lại tính “tự cao, tự đại”, chúng ta không thể phủ nhận được các danh từ mới hiển nhiên đã được sử dụng ở trong nước từ tháng Tư năm 1975 và đã là một thành phần của ngôn ngữ dân tộc. Tương tự như năm 1954, khi di cư vào Nam, lúc đầu người miền Bắc thấy khó chịu khi nghe người miền Nam nói chữ “vào” thành chữ “vô”, cái “màn” thành cái “mùng”, nhưng sau thành quen thì cũng xong thôi.

Còn vấn đề viết chữ “Y” thành chữ “I”, không phải sau năm 1975 mới có chuyện này. Chúng tôi nhớ một tác giả cũng khá nổi tiếng ở miền Nam tên là Nguyễn Ngu Í trước 1975 đã đề nghị cách viết này và đã là một đề tài tranh cãi lúc đó; nhưng vì không có đa số, nên việc này đã chìm trong quên lãng. Riêng về tên của AH Trần Văn Quỳnh, chúng tôi đã check lại với các AH khác cùng thời thì đúng là tên Quỳnh viết “i ngắn” chứ không phải “y dài”. Dĩ nhiên, chúng ta phải tôn trọng tên riêng chứ không phải vì thấy khó chịu mà đem sửa đổi.

Nói tóm lại, ngôn ngữ của bất cứ nước nào cũng được làm giàu thêm, phong phú thêm qua thời gian, qua từng thời đại. Tiếng Việt, trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau, nên đã thật sự phong phú. Chính vì lẽ đó, ngôn ngữ đang được sử dụng nào cũng là một “sinh ngữ” nên ta phải chấp nhận sự việc này hơn là bảo thủ một cách độc đoán. Do đó, chúng ta không thể nói vì “quá phong phú” mà từ chối những danh từ mới đã được đa số công nhận. Khi quan niệm như vậy, AH có cảm thấy quá khắt khe không?

- **Bà Nguyễn Như Khuê**

Tôi xin tự giới thiệu là Nguyễn Như Khuê, một độc giả rất trung thành với quý lá thư Ái hữu công chánh. Tôi không được hân hạnh thuộc thành viên của Ái hữu công chánh, nhưng nhờ có cô chú em là AHCC đã chuyển lá thư cho tôi khi cô chú đọc xong từ nhiều năm

qua. Tôi rất vui mừng mỗi khi nhận được lá thư AHCC đọc không bỏ sót bài nào. Bỗng tôi thoáng có ý nghĩ năm nay tôi đã bước qua tuổi 80 gần đất xa trời, muốn viết một cái gì để surprise cho con cháu. Tôi viết ra một phần nhỏ tuổi ấu thơ đầy khổ hạnh của tôi, cách đây hơn 70 năm, để rồi từ từ nguôi ngoai đi vào dĩ vãng. Lờ lửng không được trau chuốt nếu có sai sót xin nhờ ban phụ trách sửa và hy vọng được góp một phần rất nhỏ trong lá thư AHCC.

Xin chúc mọi sự an lành đến ban phụ trách lá thư, luôn vui mạnh, nhất là nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì lá thư AHCC ngày càng thêm phong phú.

- **BPT:**

Chúng tôi rất hoan nghênh Bà đã viết bài cho LTCC. Bài viết thật cảm động và đã đăng trong số này. BPT mong nhận được các ý kiến đóng góp và các bài viết tiếp theo của Bà. Thân kính chúc Bà và quý quyến được luôn luôn bình an và mạnh khỏe.

- **AH Trần Trung Trực**

Đính kèm bài viết dài hơn trước nhiều của Bê để nhờ anh xem và bỏ dấu dùm cho. Sau đó xin anh gửi lại cho bạn Bê xem lại. Anh thấy thế nào? Nếu anh bận quá, tôi phải bỏ dấu dùm.

- **BPT:**

Rất cảm ơn anh Trực đã bỏ công sức giúp “bỏ dấu” bài viết của anh Bê. Nhờ sự nhiệt tâm của anh, đốc thúc anh Bê viết bài tường trình sinh hoạt, rồi anh lại bỏ ra 1 giờ rưỡi đánh máy lại nên bài Họp Mặt K6CC được đầy đủ và tốt đẹp hơn trước nhiều.

Cảm ơn anh Bê về bài tường trình. Tôi tính đề nghị anh Văn và Thiệp đổi thành “bài viết”, vì không chỉ thuần túy là tường trình sinh hoạt, mà còn có cả tâm tư, tình cảm của Tác Giả vào bài viết. Nhưng như vậy lại thiếu bài Sinh Hoạt của Khóa 6. Thôi thì xin anh cho LTCC thêm các bài viết khác cho những số kế tiếp nhé.

- **AH Mai Trọng Lý**

Tuy là “thợ vịn” trong BPT, nhưng vẫn có bốn phận như mọi AH khác là nuôi dưỡng LT AHCC của chúng ta.

Tôi xin gửi đến BPT chi phiếu \$50 (50 đô la) để:

- 1- Yểm trợ LTCC \$25.00
- 2- Quỹ Thượng Thọ \$25.00

Có được tham gia với các Anh trong BPT mới thấy công lao của quý Anh từ trước tới nay, đã phục vụ cho AHCC có một lá thư như ngày nay, để AH khắp năm châu giữ được tình Công Chánh.

Tôi đã được AH lão thành Lê Khắc Thí cho vào hàng “Bát tuần”, nên phải có trách nhiệm nuôi dưỡng “Bảng Thượng Thọ” cho đến ngày được hưởng.

Qua năm 2012, Bưu Điện Hoa Kỳ tăng giá tem, nên tôi xin đóng góp thêm cho BPT một vài đồng “Tem”

BPT:

Kính chào cụ Lý ạ, vì cụ đã được thăng lên hàng “Bát tuần”, nên chúng em trong BPT xin được cụ ban cho một châu phở Nguyễn Huệ nhé, để ăn khao thăng chức í mà! Xin cụ cho biết ngày nào nhé, chẳng mấy khi chúng em lại có một châu ăn “free”. Đùa cụ tí chơi, trở về thực tế, hết mơ mộng “tô phở”, BPT xin cảm ơn AH không những đã tham gia hết mình trong BPT, lại còn yểm trợ quỹ LTCC và quỹ Thượng Thọ. Thấy AH yêu đời như thế, BPT chúng tôi cũng mong được thọ trên bát tuần như các bậc lão thành khác để được họp mặt hàng năm với các AH năm châu.

• **AH Bùi Ngọc Hảo**

Tôi là em gái của Ái Hữu Bùi Hữu Tuấn và gia đình lấy làm cảm động về sự nhiệt tình của các Ái Hữu Công Chánh Paris đã đến dự đám tang của anh tôi qua đời ngày 2 tháng 11 năm 2011 tại Paris. Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân sâu xa tất cả các Ái Hữu Công Chánh khắp năm Châu.

BPT:

Chúng tôi được biết Ban Đại Diện AHCC ở Pháp đã có tham dự Tang lễ của AH BHTuấn rất đông. Ngoài ra có khoảng hơn 50 AH CC khắp Mỹ, Úc, Canada, Pháp đã nhờ Ban Đại Diện gửi đến gia đình AH BHT các lời Phân Ưu, Vòng Hoa v.v. Trong phần Sinh Hoạt ở

Pháp đăng trong LTCC kỳ này, các AH sẽ có dịp biết thêm về Tang lễ này.

• **AH Bửu Đôn**

Nhân dịp Thu tới, thân tặng quý anh hình cây phong chụp trong vườn sau của nhà tôi, trên hình có ghi chú câu thơ Tây Sương Ký chữ Nho và tiếng Việt: *Thu lai thùy nhiễm phong lâm thúy - Ai mang Thu về nhuộm vàng rừng phong Thân mến BĐ.*

Thơ #2

Anh Ái Văn thân mến, theo đề nghị của anh Chí, xin gửi anh để tùy nghi, một hình Lá Thu Phong không có hàng chữ Hán trong hình.

Như quý anh chị biết, hình đầu tiên tôi gửi có một câu chữ Hán "Thu Lai Thùy Nhiễm Phong Lâm Thúy" bên phải tám hình. Có người khen câu đó viết đẹp, nên tôi xin đính chính rằng câu chữ Hán đó là do anh Tôn Thất Kỳ bạn học của tôi viết. Riêng tôi, chữ Hán cuốn Tam-Tự-Kinh học lúc Trung-Học, tôi đã trả hết cho thầy rồi :-)

Xin gửi lời thăm chị Văn. Mong sẽ gặp anh chị một ngày gần đây

Thân mến

Đôn & Khuê

BPT:

Anh Đôn kính mến:

Thấy ảnh Rừng Phong anh gửi mà cứ tiếc mãi: Phải mà có được ảnh này làm Bìa cho số Mùa Thu thì hay biết mấy!! Nhưng khổ một nỗi là khi làm số Mùa Thu (ra mắt tháng 9 thì phải làm khoảng trước một tháng) thì mùa Thu chưa tới, nay mùa Thu mới sang thì LTCC đang bắt đầu lo Mùa Xuân!!

Vậy nếu Anh cho phép, chúng tôi xin dùng Ảnh Rừng Phong này vào số LT#99 vào tháng 9/2012. Xin cảm ơn Anh.

Không biết anh chị khi nào mới chịu đi thăm cô Út ở đây. Anh Chị nhớ cho chúng tôi biết để gặp mặt hàn huyên.